

Công tác tư tưởng của Đảng trong giai đoạn mới

Nhận thức rõ vị trí, vai trò công tác tư tưởng, thời gian qua cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đã quan tâm lãnh đạo, ban hành nhiều chủ trương, định hướng chỉ đạo trong từng lĩnh vực; sơ kết, tổng kết việc quán triệt, tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết về lĩnh vực tư tưởng; đúc kết kinh nghiệm, xác định các giải pháp tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng. Các ban chỉ đạo, các ngành, đơn vị trong khối tư tưởng, hệ thống tuyên giáo các cấp chủ động nắm chắc tình hình tham mưu các giải pháp thiết thực, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Công tác tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được đẩy mạnh. Công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn được chú trọng, tạo sự gắn

kết chặt chẽ công tác tư tưởng với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại góp phần tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ và sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân. Việc nắm bắt dư luận xã hội, định hướng tư tưởng được thực hiện thông qua nhiều phương thức; hoạt động văn hóa, văn nghệ, báo chí, xuất bản có nhiều đổi mới; công tác đấu tranh chống âm mưu "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị được tích cực triển khai. Đội ngũ làm công tác tư tưởng bảo đảm đủ số lượng, chất lượng từng bước được nâng cao. Các hệ điều kiện phục vụ công tác tư tưởng được quan tâm đầu tư, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác tư tưởng thời gian qua vẫn còn bộc lộ một số hạn chế: Nội dung, phương pháp công tác tư tưởng chưa theo kịp với đổi mới trong thực tiễn, tính thuyết phục chưa cao; một số cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể chưa quan tâm tổng kết thực tiễn, do đó việc đúc kết kinh nghiệm bổ khuyết trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo còn bất cập; việc tổ chức sinh hoạt tư tưởng, thông tin thời sự, chính sách cho cán bộ, đảng viên chưa được chú trọng; "diễn biến hòa bình" chưa thực sự chủ động, nội dung phương pháp chưa kịp thời, hiệu quả; việc phối hợp, gắn kết giữa công tác tư tưởng với nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội chưa đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới...

Trong những năm tới, hòa bình, hội nhập, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế chủ đạo trên thế giới. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư tiếp tục được đẩy mạnh ở hầu hết các quốc gia. Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử sau hơn 30 năm đổi mới, những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước từ sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đến nay là những tiền đề tạo sức mạnh tổng



Hội nghị cán bộ tỉnh học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 20/1/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa kém hiệu quả giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030.



Mô hình trồng cây thanh long xen lẫn cây đinh lăng của gia đình anh Nguyễn Hữu Hưng (xã Thống Nhất, huyện Hưng Hà) đem lại thu nhập từ 25 - 30 triệu đồng/sào/năm.

đối với công tác tư tưởng. Trong đó, bí thư cấp ủy phải xây dựng kế hoạch chỉ đạo công tác tư tưởng, Đảng viên có cam kết thực hiện những nhiệm vụ công tác tư tưởng, cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu hàng năm, coi đây là thông tin định hướng nhanh nhạy, kịp thời, chính xác. Bên cạnh đó, những tác động đa chiều từ quá trình hội nhập quốc tế làm xuất hiện nhiều luồng tư tưởng, tác động tích cực và tiêu cực. Nhiều vấn đề mới, vấn đề khó nảy sinh từ thực tiễn phong phú, phức tạp của đất nước, của tỉnh cũng đặt ra những nhu cầu, đòi hỏi đối với công tác tư tưởng, nhất là những người làm công tác tuyên giáo phải tìm tòi, giải đáp một cách khoa học và có sức thuyết phục.

Để tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, hiệu quả của công tác tư tưởng, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong thời gian tới, đó là: Tăng cường sự lãnh đạo và trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đối với công tác tư tưởng. Nếu có trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy và cán bộ, đảng viên

chính quyền các cấp cần cụ thể hóa việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chủ trương của cấp ủy về công tác tư tưởng; quản lý tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thông tin, báo chí, xuất bản... tiếp nhận và giải quyết tốt công việc liên quan đến tư tưởng, đồng thời rất cần những thông tin định hướng nhanh nhạy, kịp thời, chính xác. Bên cạnh đó, những tác động đa chiều từ quá trình hội nhập quốc tế làm xuất hiện nhiều luồng tư tưởng, tác động tích cực và tiêu cực. Nhiều vấn đề mới, vấn đề khó nảy sinh từ thực tiễn phong phú, phức tạp của đất nước, của tỉnh cũng đặt ra những nhu cầu, đòi hỏi đối với công tác tư tưởng, nhất là những người làm công tác tuyên giáo phải tìm tòi, giải đáp một cách khoa học và có sức thuyết phục.

Để tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, hiệu quả của công tác tư tưởng, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong thời gian tới, đó là: Tăng cường sự lãnh đạo và trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đối với công tác tư tưởng. Nếu có trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy và cán bộ, đảng viên

quá trình lãnh đạo phong trào cách mạng; tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng nhằm cung cấp những luận cứ khoa học cho việc hoạch định phát triển chủ trương, chính sách của tỉnh phù hợp với thực tiễn.

Bối cảnh mới đang đặt ra cho công tác tư tưởng, lý luận những yêu cầu hết sức mới mẻ, đòi hỏi phải tiếp tục đổi mới cả nhận thức và giải pháp tổ chức thực tiễn. Đầu tư cho công tác tư tưởng là đầu tư xây dựng, củng cố nền tảng tư tưởng của Đảng, nền tảng tinh thần vững chắc cho xã hội. Do vậy, công tác tư tưởng cần được hiện đại hóa và đổi mới toàn diện, có chiều sâu về nội dung, sinh động, linh hoạt về phương thức hoạt động, phù hợp với yêu cầu cụ thể của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị. Với hệ thống các giải pháp đồng bộ; với trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng; sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, ban, ngành, đoàn thể, tin rằng công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh sẽ tiếp tục gặt hái những thành công mới đáp ứng yêu cầu, kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

DƯƠNG VĂN LÊ
Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Theo báo cáo của Trung tâm Y tế Quỳnh Phụ, đến 16 giờ 30 phút ngày 28/7, các cơ quan chuyên môn của huyện đang áp dụng theo dõi sức khỏe tại gia đình 121 trường hợp từ Đà Nẵng về địa phương từ ngày 16/7/2020 tại 29 xã, thị trấn. Công an huyện đã tập trung rà soát, lập danh sách, quản lý, theo dõi chặt chẽ di biến động của 200 lao động người nước ngoài nhập cảnh tại 19 công ty, doanh nghiệp ở 13 xã, thị trấn trên địa bàn huyện, tạo điều kiện cho công tác giám sát, khoanh vùng phòng, chống dịch. Cơ quan y tế tuyến tỉnh và huyện đã lấy mẫu xét nghiệm 335 trường hợp có hộ khẩu thường trú và đăng ký tạm trú tại huyện Quỳnh Phụ, tất cả đều cho kết quả âm tính với Covid-19.

Ngày 24/7, 11 người trong cùng một gia đình, quê gốc thôn Bương Hạ Đông, xã Quỳnh Ngọc đang cư trú tại thành phố Đà Nẵng về thăm quê. Ngay khi nhận được tin báo, các cơ quan chức năng địa phương đã đến lấy thông tin khai báo y tế, kiểm tra sức khỏe, đăng ký tạm trú theo đúng quy định. Ông Vũ Huy Kỳ, Phó Chủ tịch UBND xã Quỳnh Ngọc cho biết: Địa phương đã kiểm tra, xác minh toàn bộ 11 người từ Đà Nẵng về đều ở xa vị trí phát hiện ca nhiễm Covid-19 mới, sức khỏe hoàn toàn bình thường. Mặc dù vậy vẫn yêu cầu toàn bộ những người này tự cách ly, theo dõi sức khỏe tại gia đình theo đúng quy định đến hết ngày 7/8, có sự giám sát, hỗ trợ của lực lượng chức năng.

Chiều ngày 27/7, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Quỳnh Phụ tổ chức cuộc họp khẩn với các đơn vị, địa phương triển khai các biện pháp khẩn cấp ứng phó với diễn biến mới của dịch. Để công tác phòng, chống dịch Covid-19 đạt hiệu quả cao nhất, ông Phạm Hồng Thái, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Quỳnh Phụ luôn xác định công tác phòng, chống, khống chế dịch là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt vào

QUỲNH PHỤ Sẵn sàng ứng phó với diễn biến mới của dịch Covid-19

Thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh, hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, huyện Quỳnh Phụ đang quyết liệt triển khai các biện pháp khẩn cấp, sẵn sàng ứng phó với diễn biến mới của dịch Covid-19.

thời điểm hiện nay. Địa phương tiếp tục kiện toàn Ban Chỉ đạo huyện, xã, thị trấn, nghiêm túc triển khai các nội dung chỉ đạo của tỉnh và trung ương. Tập trung vào hoạt động giám sát, phát hiện người có yếu tố liên quan đến vùng dịch, lên phương án tổ chức theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú với các trường hợp từ Đà Nẵng, Quảng Ngãi về địa phương. Đồng thời, khuyến cáo các tập thể, cá nhân, hộ gia đình chủ động khai báo y tế về tình trạng sức khỏe và các yếu tố nguy cơ phơi nhiễm với virus SARS-CoV2 như: tiếp xúc

gần với người nghi nhiễm, bệnh nhân, người đi từ vùng dịch về... Trung tâm Y tế Quỳnh Phụ, các bệnh viện đa khoa trên địa bàn huyện củng cố các khu cách ly, điều trị bệnh, tổ chức phân luồng, khám phân loại bệnh nhân ngay khi người bệnh đến khám và điều trị, sẵn sàng tiếp nhận người đến cách ly, điều trị với trên 300 giường bệnh của tuyến sẵn sàng đưa vào hoạt động. Huyện cũng chỉ đạo các đơn vị thường xuyên cập nhật thông tin tình hình dịch, tổng hợp báo cáo theo quy định, củng cố các đội cơ động đáp ứng nhanh,

điều tra xử lý ổ dịch kịp thời, hiệu quả theo quy định. Trước diễn biến mới của dịch, cơ quan chức năng cũng tập trung điều tra, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp tung tin sai lệch về tình hình dịch gây hoang mang dư luận, các trường hợp nhập khẩu trái phép, các cơ sở lưu trú tiếp nhận người nhập cảnh trái phép, các trường hợp găm hàng, tăng giá bất hợp pháp các mặt hàng liên quan như khẩu trang, dung dịch rửa tay... Cùng với đó, Quỳnh Phụ đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm cung cấp thông tin đầy đủ,



Các đoàn thể xã An Cầu (Quỳnh Phụ) phát khẩu trang phòng, chống Covid-19 cho người dân.

kịp thời, chính xác về tình hình dịch trong nước và trên thế giới, các biện pháp giúp người dân để cao cảnh giác, không chủ quan, lơ là hoặc hoang mang trước diễn biến mới của dịch Covid-19, tích cực thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch chủ động. Đài TTTT huyện đã thực hiện chương trình phát thanh với thời lượng trong tâm tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19; Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện sử dụng xe lưu động, phối hợp với các xã, thị trấn tuyên truyền tới đông đảo nhân dân. Trong đó, đặc biệt chú trọng thông tin về diễn biến mới của dịch; khuyến cáo người dân đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, dung dịch sát khuẩn để chủ động phòng tránh dịch Covid-19.

Trung tâm Y tế Quỳnh Phụ là một trong những lực lượng nòng cốt trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương. Ông Nguyễn Đức Cầu, Giám đốc Trung tâm cho biết: Với chức năng là cơ quan thường trực phòng, chống dịch Covid-19 của huyện, ngoài việc thực hiện tốt công tác tham mưu cho Ban Chỉ đạo huyện, cử cán bộ phối hợp chặt chẽ với 37 xã, thị trấn trong công tác chuyên môn, Trung tâm đã xây dựng kế hoạch, sẵn sàng triển khai 3 đội phân ứng nhanh và 2 tổ cấp cứu phòng, chống dịch, thực hiện chế độ thường trực 24/24 giờ, bảo đảm cơ số thuốc cùng các trang thiết bị y tế, phương tiện phục vụ phòng, chống dịch, cấp cứu, điều trị bệnh nhân ở các tuyến. Phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tăng cường cán bộ, tập huấn chuyên môn, phòng, chống dịch cho cán bộ y tế tuyến huyện, xã, tập trung xử lý môi trường, tẩy rửa, khử trùng, vệ sinh, khử khuẩn, xử lý không khí, phát trong cộng đồng.

Với tinh thần chủ động, quyết liệt, huyện Quỳnh Phụ đang nỗ lực, cố gắng cùng toàn tỉnh ứng phó, ngăn chặn dịch Covid-19.

